



สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายลง ไม่พบผู้ติดเชื้อ SAR-COV.2 รายใหม่ในประเทศติดต่อกันมากกว่า 28 วัน แม้จะมีผู้ติดเชื้อในต่างประเทศอยู่จำนวนมากก็ตาม แต่ด้วยมาตรการต่างๆของภาครัฐ รวมถึงระบบคัดกรองที่ดีทำให้สถานการณ์ภายในประเทศของเรามีความเสี่ยงลดลง

สำหรับการให้บริการทันตกรรม แต่เดิมนั้นเรามีมาตรการออกมาอย่างเข้มข้นเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทั้งผู้ป่วยและทันตบุคลากร โดยมาตรการเหล่านั้นถูกนำมาใช้สักระยะหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยตามที่คาดหวัง แต่เมื่อสถานการณ์ต่างๆเริ่มผ่อนคลายลง รวมทั้งข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการได้รับการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น ทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการเหล่านั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์และองค์ความรู้ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ 3 ประการที่ลดหย่อนลงไปไม่ได้ คือ **1. มาตรการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง**ตามแบบประเมินที่ทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯเคยได้เผยแพร่ออกไปก่อนหน้านี้ **2. มาตรการของ Standard Precautions** ที่มีการปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้และมีความสำคัญยิ่งขึ้นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดเช่นเดิม แต่อาจจะมีการประเมินที่สามารถผ่อนคลายและลดการใช้ทรัพยากรจำนวนมากลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญและสอดคล้องกับความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันก็คือ **3. มาตรการการจัดระบบอากาศในคลินิกทันตกรรม**ที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยเฉพาะแต่เพียงเชื้อโรค COVID-19 แต่ยังรวมเชื้อโรคอื่นๆที่สามารถติดต่อได้จากการฟุ้งกระจายของละอองฝอยในคลินิกทันตกรรม ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงมาตรการที่สำคัญทั้ง 3 ประเด็นหลักข้างต้นรวมถึงประเด็นอื่นๆที่สำคัญ และส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของคลินิกทันตกรรมแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้ทางวิชาการและสถานการณ์ของการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯจะดำเนินการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อไป

ในโอกาสนี้ ทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ “แนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน กล่าวคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ที่ให้ความรู้เรื่อง ธรรมชาติของการติดเชื้อโรค COVID-19, ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ที่ให้ความรู้เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ , นายแพทย์ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ให้ความรู้เรื่องนโยบายประเทศ การจัดการควบคุมการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ , แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ ที่ให้ความรู้เรื่องการจัดการกับโรคติดเชื้อที่แพร่ทางอากาศ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา ที่ให้ความรู้เรื่องการจัดระบบอากาศที่เหมาะสมกับคลินิกทันตกรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่างๆ สำหรับองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เอกสารทั้งสองฉบับสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ทางคณะผู้บริหารทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้